



บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การถกเถียงถึงความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันของสังคมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน จนอาจนับได้ว่ามีมาตั้งแต่เริ่มต้นมีสังคมมนุษย์ ในประวัติศาสตร์มีนักคิดเป็นจำนวนมาก ทั้งทางการเมือง และทางปรัชญาได้พยายามที่จะอธิบายและให้คำตอบต่อปัญหาเหล่านี้ และได้พัฒนาสืบเนื่องต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ในปรัชญาการเมืองร่วมสมัยทฤษฎีความยุติธรรมของจอห์น 롤ล์ส ถือได้ว่าเป็นทฤษฎีที่ได้รับการเอ่ยนามถึงมากที่สุดทฤษฎีหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษ 1970

กล่าวได้ว่าทฤษฎีความยุติธรรมของเขาเป็นความพยายามที่ยิ่งใหญ่ที่ได้แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของความยุติธรรมในสังคมอย่างชัดเจนมากที่สุด ซึ่งทำให้เห็นว่าแนวความคิดแบบประโยชน์นิยม (utilitarianism) ไม่สามารถนำมาใช้ตัดสินปัญหาในเรื่องความยุติธรรมของสังคมได้ และในขณะที่แนวความคิดทั่วไปในสังคมขณะนั้นกำลังให้ความสำคัญของสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของสังคมอย่างมาก -roll- ได้นำเอาแนวความคิดในเรื่องความเท่าเทียมกันมาผสมผสานกับแนวความคิดของพวกเสรีนิยมว่า สังคมที่ยุติธรรมนั้นจะต้องคำนึงถึงความเท่าเทียมกันด้วย ซึ่งก่อให้เกิดข้อโต้เถียงว่าทฤษฎีของเขานั้นบละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่พวกเสรีนิยมยึดถือ อิทธิพลทางความคิดของ-roll- นั้นทำให้นักปรัชญาทางการเมืองในยุคหลังจากเขา ต้องให้เหตุผลอธิบายว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดในทฤษฎีความยุติธรรมของเขาอย่างไร

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาแนวความคิดทั่วไปในทฤษฎีความยุติธรรมของจอห์น 롤ล์ส และศึกษาปัญหาในแนวความคิดเรื่องความเท่าเทียมกันในการพิจารณาถึงความยุติธรรมของสังคม ทั้งในตัวทฤษฎีของโรลล์ส และ เมื่อนามาพิจารณากับข้อโต้แย้งกับพวกเสรีนิยมฝ่ายขวาที่กล่าวว่า ทฤษฎีความยุติธรรมของโรลล์สคำนึงถึงความเท่าเทียมกันมากจนเกินไป จนกระทั่งไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะมาตรวจสอบความถูกต้องทางความคิดในทฤษฎีความยุติธรรมของจอห์น -rolll ในปัญหาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสภาพการเริ่มแรก (the original position), บุคคลในสภาพการเริ่มแรกจะเลือกหลักการของความยุติธรรมทั้งสองข้อของโรลล์สหรือไม่, โรลล์สสรุปทฤษฎีของเขาเกินจากข้อเสนอที่เขาได้ให้ไว้ในสภาพการเริ่มแรกหรือไม่ จึงไม่อาจหาคำตอบต่อปัญหาเหล่านี้ได้จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการนำเสนอวิทยานิพนธ์ จึงขอตั้งสมมติฐานไว้ก่อนว่า เราก็คือว่าเงื่อนไขหรือวิธีการในการตัดสินความยุติธรรมในทฤษฎีของโรลล์สนั้น เป็นที่ยอมรับร่วมกันว่าถูกต้องในระดับหนึ่ง แต่เมื่อนามาพิจารณาในแง่มุมมองของความเท่าเทียมกันแล้วจะมีลักษณะหรือเกิดปัญหาขึ้นอย่างไร

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานวิจัย

ในการศึกษาถึงแนวความคิดของโรลล์ส วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ใช้หนังสือ The Theory of Justice เป็นหนังสือหลักในการอ้างอิงความคิดของเขา นอกเหนือไปจากบทความต่าง ๆ ที่เขาได้เขียนขึ้นก่อนและหลังจากที่เขาได้เขียนหนังสือเล่มนั้น ส่วนในการศึกษาถึงเรื่องความเท่าเทียมกันและข้อโต้แย้งต่าง ๆ ที่มีต่อทฤษฎีของโรลล์สนั้นได้จากการค้นคว้าและสำรวจหนังสือ และ

บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วพยายามรวบรวมความคิดให้เป็นระบบและนำเสนอถึงปัญหาที่ผู้เขียนคิดว่าน่าสนใจ และทำให้เข้าใจทฤษฎีความยุติธรรมของจอห์น 롤ล์ส์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจถึงขอบเขตในการพิจารณาปัญหาความยุติธรรมของสังคมได้ชัดเจนมากขึ้น
2. เข้าใจในทฤษฎีความยุติธรรมของสังคมทฤษฎีหนึ่ง ที่ถือว่ามีอิทธิพลต่อความคิดในเรื่องความยุติธรรมของสังคมในปัจจุบัน
3. เข้าใจถึงปัญหาและความสัมพันธ์ระหว่างความเท่าเทียมกันกับความยุติธรรมในสังคม
4. ก่อให้เกิดการศึกษาปัญหาเรื่องความเท่าเทียมกัน และความยุติธรรมของสังคมต่อไป.